

Khắp nơi tổ chức Đại hội Hội NCT cơ sở

TỈNH TÂY NINH: Thực hiện kế hoạch số 94 của BDD Hội NCT tỉnh Tây Ninh, BDD Hội NCT huyện Tân Châu đề ra kế hoạch về quán triệt tinh thần tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian tổ chức đại hội các cấp xã từ ngày 10/3 đến ngày 30/3/2021 hoàn thành đại hội 12/12 xã, thị trấn trong huyện. Huyện Tân Châu chọn Hội NCT xã Suối Ngô tổ chức đại hội điểm vào ngày 10/3. BDD Hội NCT huyện trực tiếp tới các xã thống nhất ngày tổ chức đại hội và thống nhất chọn nhân sự từng xã nhất là nhân sự chủ tịch hội phải có đủ trình độ, sức khỏe, có uy tín với NCT các xã. Sau đó mới cho các xã tổ chức đại hội.

Được sự giúp đỡ của Đảng ủy - UBND xã trong công tác nhân sự và tổ chức đại hội đúng theo kế hoạch. Đại hội đại biểu Hội NCT xã Suối Ngô tổ chức Đại hội điểm có sự chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Tiến, Phó BDD Hội NCT tỉnh Tây Ninh; ông Lê Nghĩa Hiệp, Trưởng BDD Hội NCT huyện Tân Châu. Đến nay, Hội NCT huyện



Văn nghệ chào mừng Đại hội Hội NCT xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tân Châu đã tổ chức xong đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành Hội NCT cơ sở trong huyện có 132 Ủy viên (12 xã, thị trấn), trong đó có và 36 Ủy viên Ban Thường vụ. Các Ủy viên BCH cấp xã đều có trình độ, sức khỏe và uy tín gánh vác công việc của Hội trong 5 năm 2021 - 2026. Thành công của Đại hội đại biểu cấp xã, thị trấn có sự chỉ đạo trực tiếp của BDD Hội NCT huyện, của Huyện ủy, UBND huyện Tân Châu và sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy,

UBND các cấp

TỈNH BẮC NINH: Hội NCT xã Song Hồ, huyện Thuận Thành vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến dự có ông Nguyễn Như Điều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Xuân Định, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí trong BDD Hội NCT huyện...

5 năm qua, Hội NCT xã

Song Hồ luôn chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng chất lượng hoạt động của Hội. Đến nay, toàn xã có 4 chi hội với gần 1.800 hội viên. Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên. Đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho trên 400 hội viên bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người cao tuổi theo quy định pháp luật. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho NCT nhân ngày lễ tết; phúng viếng, chia buồn cùng

gia đình các hội viên qua đời chu đáo...

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 9 thành viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Đình Hanh, Phó BDD Hội NCT huyện; ông Nguyễn Xuân Định, Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội NCT xã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội NCT tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt công tác phối hợp chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng. Tuyên truyền, tập hợp, động viên NCT chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương

Tại Đại hội, UBND xã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội

**VŨ NGỌC HỒI -
NGUYỄN QUỐC LẬP**